

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖๔ (๔/๒๕๕๔) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมสภา อาคารที่วิชนู มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๑	การพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รอบ ๖ เดือน	เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ตามเสนอ โดยให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา และ สำนักงาน มาตรฐานและ ประกันคุณภาพ การศึกษา	ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขตาม ข้อเสนอแนะแล้ว
๔.๒	การพิจารณาอัตลักษณ์ จุดเน้น และจุดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ และประเด็นการชั้นนำ ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	๑. เห็นชอบการกำหนดอัตลักษณ์ และกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป ๒. เห็นชอบการกำหนด จุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและกลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกับจุดเน้นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย ตามเสนอ และให้นำข้อเสนอแนะของกรรมการไปพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป สำหรับประเด็นที่ชั้นนำหรือแก้ปัญหาสังคม ที่มหาวิทยาลัยและคณะเลือกจำนวนหน่วยงานละ ๒ ประเด็น มอบหมายให้มหาวิทยาลัยพิจารณา ดำเนินการเลือกประเด็นที่จะรับการประเมินต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา	ดำเนินการตามมติที่ ประชุมแล้ว

วาระที่	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
๔.๓	การพิจารณากรอบและวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓) และ การประเมินผลการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร	๑. เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยใช้ แบบสอบถามการประเมินตนเองของ สภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ใช้ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ดำเนินการประเมินตนเองใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ และ ๒. ให้ใช้ข้อมูลการประเมิน มหาวิทยาลัยและผู้บริหาร คือ การ ประเมินครั้งที่ ๑ ได้มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยและ ประเมินผู้บริหาร เมื่อปีสิ้น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ การ ประเมินครั้งที่ ๒ เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของ มหาวิทยาลัยไม่ได้ประเมินผู้บริหาร เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ต่อไป	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและ พัฒนา และ เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามมติที่ ประชุมแล้ว
๔.๔	การพิจารณาข้อเสนอแนะการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภา คณาจารย์และ ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบกรอบ แนวคิดในการเสริมสร้างความ เข้มแข็งของสภาคณาจารย์และ ข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล สงครามตามเสนอ โดยให้นำ ข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขต่อไป	สภาคณาจารย์ และข้าราชการ	ดำเนินการตามมติที่ ประชุมแล้ว
๔.๕	การพิจารณาข้อเสนอแนะ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะ การบริหารจัดการ “ศูนย์ วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง”	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัย เรื่อง ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ “ศูนย์ วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง” ตาม เสนอ	คณะกรรมการ ส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามมติที่ ประชุมแล้ว
๔.๖	การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัย	๑. แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. มังกร ทองสุขดี เป็นประธาน กรรมการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย	เลขานุการสภา มหาวิทยาลัย	ดำเนินการตามมติที่ ประชุมแล้ว

		<p>และ ๒. เห็นชอบเลือกผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย</p> <p>๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ชั้นทปราบ</p> <p>๒.๒ รองศาสตราจารย์สงวน ช้างฉัตร</p> <p>๒.๓ นายสมปอง พงษ์ศักดิ์ศรี</p> <p>๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัฉรา นุชภักดี</p> <p>และมอบหมายให้เลขานุการสภา มหาวิทยาลัยดำเนินการทาบทามเป็น คณะกรรมการต่อไป</p>		
--	--	---	--	--